



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ใจกว้างมุ่งบ่มให้มศว พัฒนาคุณภาพร.ร. 3 จว.ชายแดนใต้

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยเมื่อวันที่ 12 มีนาคมว่า คณะศึกษาศาสตร์ มศว ได้รับความไว้วางใจจาก องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐบาลญี่ปุ่น Japan International Cooperation Agency (ไจก้า) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพื่ออนาคต ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต 3 จังหวัดชายแดน ใต้ คือยะลา นราธิวาส และปัตตานี เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 3 จังหวัด ตกต่ำ เมื่อจัดอันดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรากฏว่าผลการสอบของนักเรียนทั้ง 3 จังหวัดติด อันดับสุดท้าย การสัมมนาครั้งนี้เราจะคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษามา จังหวัดละ 10 คน รวม 30 คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนสอนศาสนา โรงเรียนมัธยมต่างๆ ไปและโรงเรียนสายอาชีพ งาน สัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ครีนส์ ปาร์ค สุขุมวิท 24

ดร.องอาจ กล่าวว่า สัมมนาในครั้งนี้ก็เพราะ เขาเชื่อถือในความเก่าแก่ของมหาวิทยาลัย และทางไจก้าเห็นประสพการณ์ในการทำงานพัฒนาครู โดยเฉพาะโครงการเพชรในตมที่ได้รับ เยี่ยวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้เข้ามาเรียนครู เมื่อสำเร็จการศึกษาก็กลับไปเป็นครูในพื้นที่ ตัวเอง โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่ออนาคต มศว ทำงานร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้หลักการเลือกผู้บริหารที่จะเข้าร่วมการสัมมนาดังนี้ 1. ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีภาวะความเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีประสพการณ์ในการบริหารงาน อย่างน้อย 5 ปี 2.มีภาวะความเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา

รศ.ดร.องอาจ กล่าวอีกว่าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ทางไจก้าต้องการให้จัดใน รูปแบบปฏิบัติการ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาว่า จะทำอย่างไรให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น ในฐานะที่ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็น ผู้นำทางวิชาการของโรงเรียน จากสถานการณ์ความไม่สงบของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ส่งผลต่อการ เรียนการสอนภายในโรงเรียน รัฐบาลญี่ปุ่นมีความห่วงใยในเรื่องนี้อย่างมากและพร้อมจะช่วยเหลือ ครู 3 จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง